



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวไมยวี เลิศพิทักษ์สกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชาติ วชิรศรีสุนทร)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวไมยวี เลิศพิทักษ์สกุล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐) - ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๑๖๓๗๕๒
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ.....๘๗.....
๓. อื่นๆ (ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวไมยวี เลิศพิทักษ์สกุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นตื้น

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ ๑๓ ปี HN : ๓๑๒๕๕/๕๒ AN : ๑๐๖๓/๕๗ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะ อาเจียน ๖ วันก่อนมาโรงพยาบาล มารดา ให้ประวัติว่าวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พามาตรวจด้วยเรื่องตกจากอาคารสูง ๒ ชั้น ศีรษะกระแทกกำแพง แล้ว ตกลงสู่พื้น ๗ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน ๑๐ ครั้ง แพทย์ให้รักษา ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๑๔ -๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังกลับบ้านยังมีปวดศีรษะและอาเจียนตลอดวันนี้จึง พามาโรงพยาบาลอีก ประเมินอาการทางระบบประสาทได้ GCS ๑๕ ผู้ป่วยลืมตาได้เอง พูดคุยรู้เรื่องดี ทำตาม คำสั่งได้ดี pupil ๓ มิลลิเมตร มีปฏิกิริยาต่อแสงทั้ง ๒ ข้าง วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๐๓ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๔ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๑๙/๗๔ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ให้การรักษาโดยให้สาร น้ำ LRS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดำในอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ส่งถ่ายภาพรังสีที่ศีรษะพบ epidural hematoma at left frontal ขนาด ๒x๕x๕ เซนติเมตร แพทย์ทำการรักษาโดยการผ่าตัด craniotomy with remove blood clot เสียเลือดขณะผ่าตัด ๓๐๐ มิลลิลิตร ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด และย้ายผู้ป่วยมาดูแลรักษาต่อที่หออภิบาลผู้ป่วยหนัก เวลา ๑๙.๒๐ น.

แรกรับที่หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ประเมินอาการทางระบบประสาทได้ GCS ๑๕ ผู้ป่วยลืมตาได้เอง พูดคุยรู้เรื่องดี ทำตามคำสั่งได้ดี pupil ๒ มิลลิเมตร มีปฏิกิริยาต่อแสงทั้ง ๒ ข้าง ไม่มีภาวะความดันในกะโหลก ศีรษะสูง จัดทำนอนศีรษะสูง ๓๐ องศา เพื่อให้เลือดไหลเวียนกลับได้ดี ป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้ง/นาที หายใจ ๑๖ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๓๕/๗๕ มิลลิเมตรปรอท ได้รับออกซิเจนหน้ากาก ๑๐ ลิตรต่อนาที เพื่อให้สมองได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ป้องกันการเกิดภาวะสมองบวม มีแผลผ่าตัดที่ศีรษะไม่มีเลือดซึม สังเกตภาวะเลือดออกเพื่อประเมินการเสียเลือด ยกไม้กั้นเตียงขึ้นเฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียง และดูแลให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติตน พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยและ ญาติเพื่อคลายความวิตกกังวลผู้ป่วยนอนพักรักษาตัว ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักเป็นเวลา ๒ วัน ประเมินอาการทาง ระบบประสาทได้ GCS ๑๕ ผู้ป่วยลืมตาได้เอง พูดคุยรู้เรื่องดี ทำตามคำสั่งได้ พูดคุยไม่สับสน pupil ๒ มิลลิเมตร มีปฏิกิริยาต่อแสงทั้ง ๒ ข้าง แพทย์ อนุญาตให้ย้ายไปพักฟื้นต่อที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะพักรักษาตัวได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ๓ ครั้ง ประเมินอาการทางระบบประสาทได้ GCS ได้ ๑๕ ลืมตาได้ เอง ทำตามคำสั่งได้ พูดคุยไม่สับสน pupil ๒ มิลลิเมตร มีปฏิกิริยาต่อแสงทั้ง ๒ ข้าง แขนขาทั้ง ๒ ข้างมีระดับ กำลังของกล้ามเนื้อระดับ ๕ ได้ให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนกลับบ้านเรื่องการรับประทานยาต่อเนื่อง การสังเกตอาการ ผิดปกติ ได้แก่ ปวดศีรษะ ชักเกร็งกระตุก คลื่นไส้อาเจียน แขนขาอ่อนแรง ตาพร่ามัว มีไข้สูงควรมาพบแพทย์

ทันที แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ยารับประทานที่บ้านและนัดตรวจเพื่อติดตามอาการ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล ๘ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโรค แผนการรักษาหลังผ่าตัด
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดสมองและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนการสอนการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังได้รับการผ่าตัดและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
๒. บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสมอง
๓. หน่วยงานมีมาตรฐานในการดูแลและให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดูราในระยะหลังผ่าตัด